

Số: 138 /BC-UBND

An Hà, ngày 25 tháng 11 năm 2023

## BÁO CÁO

**Kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh, đề xuất của cử tri trước và tại kỳ họp thứ 06 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026**

### I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG

#### 1. Thôn Hà:

- Ý kiến ông Hà Minh Lộc - Công dân thôn Hà đề nghị UBND xã xem xét về việc đất vi phạm theo Chỉ thị số 19-CT/TU trước năm 2014. Nội dung này xã đã rà soát, có 19 hộ đủ điều kiện; thôn Hà có 02 hộ mà xã đã có danh sách niêm yết công khai, đơn vị về đo thì gia đình cũng phải trả tiền đo đạc rồi mà sao đến nay xã chưa giải quyết.

**Trả lời:** Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU thì việc rà soát, thống kê các trường hợp vi phạm là việc làm đầu tiên để xác định đối tượng vi phạm, thửa đất vi phạm, loại đất vi phạm; tiếp theo phải tiến hành đo đạc để xác định diện tích đất vi phạm và xác minh thời điểm bắt đầu sử dụng đất vi phạm, đồng thời niêm yết công khai theo quy định. Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật, mọi trường hợp vi phạm đều phải xem xét xử lý vi phạm; với việc xử lý vi phạm thì áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp, như: Buộc đăng ký đất đai, xử lý cấp Giấy chứng nhận, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm...

Đến nay, Tổ công tác của UBND huyện đã xác định khu vực, vị trí đối với diện tích đất và thửa đất vi phạm của 19 trường hợp trên để làm cơ sở xử phạt vi phạm hành chính, thu số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm hành chính gây ra. Qua đó, trong 19 trường hợp trên có: 11 trường hợp đủ điều kiện để xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, xử lý cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; 08 trường hợp không đủ điều kiện để xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, xử lý cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nhưng vẫn phải xử lý vi phạm hành chính. Với lý do: 08 trường hợp này (trong đó có hộ ông Hà Minh Lộc) đang sử dụng đất thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai, người đang sử dụng đất tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất được quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

- Ý kiến ông Phan Văn Thanh đề nghị UBND xã giải quyết số ruộng bị thu hồi từ năm 2004 ở khu Bờ Chè (thôn Hà) cho gia đình ông. Việc này ông Thanh đã có ý kiến rồi nhưng chưa được giải quyết. Giải quyết được hay không được cũng cần trả lời cho ông Thanh biết.

**Trả lời:** Ý kiến của ông Phan Văn Thanh nội dung ông phản ánh nêu trên chưa được xem xét giải quyết là không đúng. Cụ thể, sau khi nhận được đơn của ông là người được bà Hoàng Thị Đông ủy quyền; UBND xã đã thành lập Tổ công tác để kiểm tra, xác minh nội dung đơn; Tổ xác minh đã làm việc với Ban đồn điền, đổi thửa giai đoạn năm 2004-2005; Ban lãnh đạo thôn Hà và các hộ gia đình có liên quan. Qua kết quả xác minh và căn cứ các giấy tờ, tài liệu có liên quan; ngày 28/10/2021 Chủ tịch UBND xã đã ký ban hành Văn bản số 11/TL-UBND về việc trả lời đơn của công dân; văn bản được gửi đến bà Hoàng Thị Đông, ông Phan Văn Thanh và Ban lãnh đạo thôn Hà. Sau khi nhận được văn bản, ông Phan Văn Thanh, bà Hoàng Thị Đông không có ý kiến gì với UBND xã về nội dung trả lời đơn tại Văn bản số 11/TL-UBND ngày 28/10/2021.

## **2. Thôn Mè:**

- Ý kiến các hộ gia đình có ruộng chuyển đổi để làm nghĩa trang Nghè Hin từ năm 2014 đến nay chưa được cấp GCNQSDĐ. Kiến nghị UBND xã chỉ đạo Công chức Địa chính kiểm tra, hướng dẫn hộ dân và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sớm cấp GCNQSDĐ cho nhân dân.

**Trả lời:** Đối với nội dung này, UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với Ban lãnh đạo thôn Mè rà soát, thống kê, thu thập hồ sơ, tài liệu và Giấy chứng nhận QSD đất đối với thửa đất người dân đã trả ra làm nghĩa trang Nghè Hin để tổng hợp, báo cáo, đồng thời xin ý kiến cấp có thẩm quyền về hướng xử lý. Bên cạnh đó, cũng cần thông tin thêm để cử tri được biết, trường hợp đủ điều kiện cấp GCNQSD đất là trường hợp: Hộ gia đình đã trả diện tích được cấp GCNQSD đất của hộ gia đình mình ra để xây dựng, quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa và nhận về diện tích đất nông nghiệp công ích; trường hợp hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp công ích, đất khai hoang, đất lấn chiếm... tại vị trí quy hoạch, xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa và nhận về diện tích đất nông nghiệp công ích ở vị trí khác thì không đủ điều kiện cấp GCNQSD đất.

- Ý kiến các hộ gia đình có ruộng khi đồn điền đổi thửa sang diện tích mới từ năm 2004 (ở khu đất mới của Nhà Văn hoá thôn Mè) đến nay vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ. Kiến nghị UBND xã chỉ đạo Công chức Địa chính kiểm tra, hướng dẫn hộ dân và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sớm cấp GCNQSDĐ cho nhân dân.

**Trả lời:** Qua xác minh, việc đồn đổi năm 2004 và việc xác định loại đất để làm cơ sở bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2011 tại khu vực Nhà Văn hóa hiện tại không đúng quy định. Do đó không có cơ sở để đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình ở vị trí hiện tại đang sử dụng. Tuy nhiên, các hộ

gia đình yên tâm sử dụng đất, khi nhà nước thu hồi đất; UBND xã sẽ xác nhận cho các hộ gia đình là diện tích đất trong định xuất được giao (nếu đủ điều kiện) và đề nghị bồi thường, hỗ trợ như diện tích được giao sử dụng lâu dài đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của hộ gia đình.

*- Ý kiến các hộ dân có ruộng bị thu hồi để làm tuyến đường từ Trung tâm Y tế đi Mỹ Hà đến nay đã 03 vụ không canh tác (để đất làm đường) mà chưa được nhận tiền đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng. Đề nghị UBND xã, huyện quan tâm giải quyết.*

**Trả lời:** Công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ để giải phóng mặt bằng được UBND quan tâm phối hợp và thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ chậm chủ yếu là do công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện giai đoạn 2004-2005 để lại một số tồn tại, hạn chế như: Một số trường hợp dồn đổi nhưng không gắn với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một số trường hợp dồn đổi đã được cấp Giấy chứng nhận năm 2006 nhưng không đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp của hộ gia đình được cấp trước đó; dẫn đến tình trạng một diện tích đất, một thửa đất hiện tại có hai Giấy chứng nhận, thậm chí có một diện tích đất, một thửa đất được cấp ba Giấy chứng nhận, khó khăn trong việc xác định chủ sử dụng đất đủ điều kiện thu hồi, bồi thường theo Điều 75 Luật Đất đai. Đến nay, cấp có thẩm quyền đã có quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 60 hộ gia đình có đất thu hồi, trong đó thôn Mè có 35 hộ. UBND xã sẽ đề nghị UBND huyện bố trí kinh phí để chi trả cho bà con nhân dân trong thời gian sớm nhất.

**3. Thôn Hôn Vàng:** Đề nghị UBND xã giảm sản thầu cho các hộ gia đình thầu bãi với UBND xã, những năm gần đây việc trồng trọt và chăn nuôi trên các diện tích đất thầu không thuận lợi, giá sản phẩm rẻ.

**Trả lời:** Hợp đồng giao kết giữa UBND xã với các hộ gia đình có thời hạn, chu kỳ theo quy định; tiền thuê đất các hộ nộp hàng năm và ổn định cho cả thời hạn, chu kỳ, việc sử dụng đất là do đấu giá. Do đó, việc đề nghị giảm thầu cho các hộ gia đình với lý do đất thầu không thuận lợi, giá cả nông sản rẻ là không đúng quy định của Luật đất đai và không được chấp thuận. Đề nghị các hộ gia đình sử dụng và nộp tiền thuê đất đúng với Hợp đồng đã ký kết; hết thời hạn, chu kỳ nếu các hộ không tiếp tục sử dụng, UBND xã căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm đó sẽ xem xét và tổ chức đấu thầu lại.

**4. Thôn Pha Mác:** Các hộ gia đình có ruộng thực hiện dồn điền đổi thửa từ năm 2004 đến nay chưa được cấp GCNQSDĐ. Kiến nghị UBND xã chỉ đạo Công chức Địa chính kiểm tra, hướng dẫn hộ dân và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sớm cấp GCNQSDĐ cho nhân dân.

**Trả lời:** Nội dung này, UBND xã đã trả lời tại kỳ họp thứ 5- HĐND xã

khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và thể hiện trong Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 04/7/2023 của UBND xã về việc báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân trước, trong kỳ họp thứ 5- HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 có trong Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 6- HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đề nghị các ông, bà đại biểu HĐND xã khu vực Pha Mác nghiên cứu và thông tin đến cử tri.

## II. LĨNH VỰC GIAO THÔNG, XÂY DỰNG

**1.Thôn Mia:** Đề nghị UBND xã khảo sát cứng hoá tuyến mương tiêu nước khu đất mới Ma Cả (Đoạn từ nhà ông Mão đến Ba Sào), mỗi khi trời mưa thì do mương bé và tắc không tiêu kịp, nước tràn vào ruộng canh tác gây thiệt hại lúa và hoa màu của nhân dân và không sản xuất được.

**Trả lời:** Ý kiến này đã được trả lời tại kỳ họp thứ 5, HĐND xã khóa XX. Thực hiện NQ số 07 HĐND xã V/v hỗ trợ kinh phí các thôn làm đường giao thông nông thôn nhằm nâng cao các tiêu chí góp phần đảm bảo đủ điều kiện về đích NTM nâng cao năm 2023, đề nghị tiếp tục thực hiện Nghị quyết 07 HĐND xã kéo dài sang năm 2023 việc hỗ trợ kinh phí cho thôn Hôn Vàng về đích thôn NTM kiểu mẫu, làm đường giao thông tuyến từ nhà ông Tường đi Bãi dài 300 triệu/km; tuyến mương thôn Đồi Giang kết nối PBN dài 200m nhân dân đối ứng 60% xã 40%. Thôn Mia không đăng ký danh mục xây dựng công trình năm 2023, do vậy UBND xã đã phân bổ vốn cho các công trình trả nợ cũ và xây dựng mới năm 2023. Tại kỳ họp thứ 7 HĐND xã tuyến mương này đã được HĐND xã ban hành nghị quyết điều chỉnh bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và đưa vào danh mục đầu tư hỗ trợ cho thôn Mia trong năm 2025.

**2.Thôn Mia, thôn Hà, thôn Kép và Pha Mác:** Đề nghị UBND xã sớm cứng hoá tuyến đường từ Ngã Năm (thôn Kép) đến đường tỉnh lộ 292 (thôn Mia). Đoạn đường này hiện nay đã quá xuống cấp, mật độ người tham gia giao thông nhiều vì nhân dân thường xuyên đưa đón học sinh ở trường Tiểu học và Mầm non qua đường giao thông này. Đề nghị UBND xã cho biết kế hoạch, lộ trình thời gian thực hiện cụ thể.

**Trả lời:** Ý kiến của nhân dân phản ánh là đúng, tuy nhiên tuyến đường này đã được lập dự toán thiết kế xây dựng báo cáo kinh tế kỹ thuật dài gần 2,3km từ trường Mầm non mới đến đường tỉnh lộ 292, kinh phí khái toán trên 24 tỷ đồng, do kinh phí quá lớn UBND xã đã trình xin nguồn hỗ trợ của cấp trên, phương án 2 nếu cấp trên không bố trí được dự kiến sau khi được đầu giá đất khu trung tâm xã giai đoạn 2 có nguồn kinh phí, UBND xã sẽ bố trí nâng cấp sửa chữa tuyến đường này, dự kiến trong năm 2024.

**3.Thôn Hà:** Đề nghị UBND xã đưa dự án cứng hoá tuyến mương từ Cầu Đập đến Cống Đá (thôn Hà). Hiện nay nước mưa, nước thải sinh hoạt của người dân và các loại khác từ khu chợ Phố Bằng và khu đô thị Nghĩa Hòa chảy sang khu ruộng Cầu Đập (thôn Đông) và Bờ Chè (thôn Hà) bị ngập úng, rất ô nhiễm và mất vệ sinh môi trường (Tuyến mương này dù vương đường ống dẫn dầu vẫn xử lý được, như đoạn qua sông Cầu Đồng và những tuyến đường chạy qua khác).

**Trả lời:** Tuyên mương này UBND xã đã đưa vào thực hiện năm 2023, tuy nhiên qua khảo sát thực tế vướng ổng dẫn dầu khó xử lý, thời gian kéo dài ảnh hưởng tới thực hiện công trình, hơn nữa tuyên mương này bị ảnh hưởng rất lớn của khudân cư đô thị Nghĩa Hòa chảy sang do đó cần phải đầu tư nguồn kinh phí rất lớn để thực hiện, tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND xã đề xuất UBND huyện nghiên cứu để thực hiện.

**4. Thôn Ęm:** Năm 2022, thực hiện nghị quyết của HĐND, UBND xã đã thực hiện chi mỗi thôn 100 triệu đồng (để mua sắm trang thiết bị và sửa chữa nhà văn hóa thôn). Tuy nhiên, do đặc thù nên UBND xã nhất trí để thôn Ęm chỉ sửa chữa một số hạng mục với kinh phí trên 80 triệu đồng, nhân dân đóng góp được 19 triệu đồng, UBND xã đã hỗ trợ 40 triệu đồng, kinh phí còn thiếu trên 20 triệu đồng hiện nay chưa có nguồn trả nợ. Đề nghị UBND xã có ý kiến đề nghị UBND huyện sớm chi trả tiền đất công ích khi Nhà nước thu hồi các dự án đấu giá quyền sử dụng đất khu cây xăng Nghĩa Hòa và khu dân cư xã Nghĩa Hòa giai đoạn 1 và 2 để thôn Ęm có nguồn kinh phí trả nhà thầu.

**Trả lời:** Tiếp thu ý kiến của thôn Ęm, UBND xã phối hợp với trung tâm phát triển quỹ đất già soát, xác minh, kiểm tra các quyết định thu hồi đất tại thời điểm để làm rõ đất công ích của xã thuộc thôn Ęm đã thu hồi thực hiện dự án khu dân cư Nghĩa Hòa giai đoạn 2020-2021 để sớm chi trả cho thôn, tuy nhiên đến nay dự án này chưa thực hiện xong lên chưa được thực hiện chi trả.

#### **5. Thôn Đồi Giang:**

- Ý kiến đề nghị UBND xã chỉ đạo Công chức Địa chính xây dựng kiểm tra và hạ thấp tầm công mương khu ngã tư Cầu Mo (giáp khu ruộng thôn Mè), khi xây dựng đặt tầm công cao quá, nhân dân không lấy nước sản xuất được.

**Trả lời:** Tiếp thu ý kiến của cử tri thôn Đồi Giang HTX đã thay tầm công khu vực này để nhân dân lấy nước thuận tiện.

- Ý kiến đề nghị UBND xã chỉ đạo Công chức Địa chính xây dựng kiểm tra và thay mới 05 tấm nắp bê tông qua đường giao thông từ Đồi Giang đi Dinh Hải, hiện nay đã bị vỡ, người tham gia giao thông và vận chuyển hàng hoá rất khó khăn, có thể gây tai nạn.

**Trả lời:** Tuyên đường từ thôn Đồi Giang đi tổ dân phố Hải, thị trấn Kép là đường giao thông nội đồng thuộc thôn Đồi Giang quản lý, do vậy đề nghị ban lãnh đạo thôn Đồi Giang kiểm tra và khắc phục, sửa chữa để đảm bảo giao thông thuận lợi cho nhân dân đi lại phục vụ sản xuất của thôn, kinh phí do thôn bố trí và đến nay thôn đã thực hiện.

- Ý kiến đề nghị UBND xã đầu tư kinh phí cứng hoá tuyên mương nổi (Đoạn từ hồ Bãi Tông đến Đồng Làng), hiện nay mương bị vỡ, lở nhiều đoạn rất to, năm nào thôn cũng phải tổ chức đắp đất mất rất nhiều công. Nhân dân lấy nước sản xuất rất khó khăn.

**Trả lời:** Các tuyến đường tại các thôn đã được UBND xã đầu tư cứng hóa từ lâu và đi vào sử dụng phục vụ sản xuất thuộc thôn nào thôn đó phải duy tu bảo dưỡng sửa chữa, UBND xã không có nguồn kinh phí hỗ trợ, việc đề nghị UBND xã đầu tư kinh phí xây dựng mới đã trả lời trùng cùng ý kiến như thôn Mia, không đăng ký danh mục xây dựng công trình năm 2023, do vậy UBND xã đã phân bổ vốn cho các công trình trả nợ cũ và xây dựng mới năm 2023. Tại kỳ họp thứ 7 tuyến đường này đã được UBND xã ban hành nghị quyết điều chỉnh bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và đưa vào danh mục đầu tư hỗ trợ cho thôn trong năm 2025.

- Ý kiến từ khi cứng hoá đường giao thông nội thôn xong, tháng 01/2023 đến nay thôn phải vay 180 triệu đồng tiền của ngân hàng (chịu lãi xuất) để mua nguyên vật liệu và trả nợ bên thi công cứng hoá đường giao thông. Đề nghị UBND xã kịp thời quyết toán và chuyển kinh phí hỗ trợ cho thôn Đồi Giang (300 triệu đồng/km đường giao thông cứng hoá từ 3,5m mặt đường trở lên theo kế hoạch).

**Trả lời:** Việc thực hiện thanh toán chi trả 6 thôn thực hiện việc cứng hoá đường giao thông nông thôn đã xong. Tuy nhiên việc quyết toán công trình theo quy định Luật xây dựng phải có bảo hành 5% sau 12 tháng sẽ thực hiện, đến nay đã chi trả xong cho.

**6. Thôn Pha Mác:** Đề nghị UBND xã hỗ trợ kinh phí cho các thôn ở cuối nguồn kênh D2 để thôn cứng hoá đường dẫn nước để nhân dân sản xuất. Hiện nay nhân dân các thôn này gặp rất nhiều khó khăn trong việc lấy nước để canh tác.

**Trả lời:** Tiếp thu ý kiến của nhân dân, UBND xã đã phối hợp với HTXNN kiểm tra xem xét, tuy nhiên hiện nay chưa có nguồn kinh phí hỗ trợ để xây dựng khu vực này.

**7. Phố Bằng Nguồn:** UBND xã quy hoạch để xây dựng Nhà Văn hoá Phố Bằng Nguồn mới tại khu vực Cầu Mẫn chưa phù hợp, đề nghị xem xét và tổ chức họp dân để nhân dân được bàn và thống nhất quy hoạch hợp lý.

**Trả lời:** Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Lạng Giang năm 2019 về quy hoạch các xã, Thị trấn trong huyện để tích hợp vào quy hoạch chung tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở rà soát các tuyến đường, trụ sở làm việc các cơ quan trên địa bàn, nhà văn hoá các thôn, theo yêu cầu nhà văn hoá thôn đảm bảo 2 ha/nhà văn hoá. UBND xã sau khi rà soát các nhà văn hoá đã quy hoạch ra vị trí mới là: 6 thôn gồm thôn Mia, Phố Bằng Nguồn, thôn Êm, thôn Đồi Giang, thôn Mè, thôn Pha Mác; 5 thôn giữ nguyên vị trí cũ có mở rộng gồm thôn Hà, thôn Trung, thôn Đông, thôn Kép, thôn Hôn Vàng; trong đó thôn Pha Mác và Phố Bằng Nguồn dự kiến đưa vào thực hiện giai đoạn năm 2024-2025. Phố Bằng Nguồn là thôn sáp nhập giữa Phố Bằng và thôn Nguồn có số hộ: 280, số khẩu 1076, do vậy nhà văn hoá cũ của hai thôn đều không đáp ứng được việc sinh hoạt, hội họp của nhân dân, mặt khác một thôn để hai nhà văn hoá là

không hợp lý. Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân lâu dài, không bị lạc hậu. UBND xã lựa chọn vị trí khu vực dưới nhà ông Phú (Cầu Mẫn) là phù hợp, với lý do sau:

- Vị trí trung tâm giữa Phố bằng và làng Nguồn, gần đường giao thông quy hoạch mới thuận tiện cho nhân dân đi lại và sinh hoạt. Đảm bảo diện tích 2ha. Để xây dựng nhà văn hoá, sân thể thao, bãi đỗ xe, khuôn viên cây xanh...

- Gần khu di tích Đình, chùa Thanh Đà khi tổ chức lễ hội có không gian để tổ chức.

### **8. Thôn Trung:**

- Ý kiến đề nghị UBND xã khi mở rộng, cứng hoá tuyến đường giao thông (Đoạn từ Ngã Năm thôn Kép đến khu Đồng Bằng) nên đắp bờ mương to như cũ, tránh sạt lở, làm ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân.

**Trả lời:** Tiếp thu ý kiến của nhân dân, UBND xã khi thi công thực hiện dự án mở rộng tuyến đường trên sẽ thực hiện nghiêm túc ý kiến nhân dân đề nghị, đồng thời chỉ đạo nhà thầu cam kết thực hiện việc mức mương đắp bờ không làm ảnh hưởng đến việc sản xuất canh tác của nhân dân.

- Ý kiến bà Vũ Thị Hạnh đề nghị UBND xã quyết toán kinh phí cho gia đình bà đã xây bờ ao từ năm 2019.

**Trả lời:** Căn cứ Biên bản nghiệm thu cứng hóa bờ ao thâu của bà Vũ Thị Hạnh ngày 19/02/2019; đến nay UBND xã đã giao công chức Địa chính phụ trách lĩnh vực xây dựng lập biên bản trên cơ sở nghiệm thu quyết toán kinh phí xây dựng sau khi đối trừ phần của gia đình phải đối ứng theo quy định chung, còn lại số tiền của UBND xã hỗ trợ mà gia đình phải ứng ra trước theo số tiền được quyết toán trong hợp đồng. UBND xã đã giao công chức Địa chính lập biên bản kéo dài thời gian cho gia đình bà thực hiện.

## **III. LĨNH VỰC VĂN HÓA- XÃ HỘI VÀ HTXNN**

**1. Thôn Hà và Hôn Vàng:** HTXNN điều tiết nước sản xuất vụ mùa năm 2023 không hợp lý, quá chậm, gây khó khăn, bức xúc cho nhân dân gieo cấy lúa. Để các hộ đều phải bơm nước cách xa hàng 100m vào ruộng cấy. Vụ này HTXNN thu phí dịch vụ thủy nông như thế nào? Đề nghị miễn thu phí dịch vụ thủy nông cho nhân dân có ruộng thường xuyên phải bơm nước.

**Trả lời:** Do công trình cầu vượt qua kênh khu vực xã Mỹ Thái dở dang nên công ty Bắc Sông Thương mở nước chậm hơn so với dự kiến hơn nữa thời tiết nắng hạn kéo dài đúng thời vụ gieo cấy nên các khu vực cuối nguồn gặp khó khăn về nước, song HTX đã tập trung điều tiết nước và các khu vực cuối nguồn đã cấy xong sớm trước 15/7/2023.

**2. Thôn Mia:** Đề nghị HTXNN miễn thu phí dịch vụ thủy nông ở 03 xứ đồng (Cầu Già, Chuôm Hòm, Chặng Hắng - thôn Mia) vì nhân dân có ruộng ở 03 xứ đồng này toàn phải bơm nước để sản xuất.

**Trả lời:** Vừa qua là trường hợp hy hữu khó khăn về nước xảy ra mà rất là khách quan như đã nêu trên, đề nghị nhân dân chia sẻ, mà đây mới là gieo cấy còn

rất nhiều cung đoạn cần nước để phục vụ sản xuất nên vẫn phải thu phí dịch vụ thủy nông mới có kinh phí để chi trả cho các ông thủy nông để làm công tác dong dẫn nước.

**3. Thôn Mia và thôn Hà:** Đề nghị HTXNN cần nạo vét kênh mương cho sạch lòng mương kênh D2 vì lòng sông có quá nhiều bùn, gạch, nếu không dọn được sạch thì HTXNN đầu tư kinh phí để các thôn tự dọn.

**Trả lời:** Tiếp thu ý kiến cử tri hai thôn HTX sẽ kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền đặc biệt là công ty Bắc Sông Thương khảo sát và có kế hoạch tổ chức nạo vét vì tuyến kênh D2 do công ty Bắc Sông Thương trực tiếp quản lý từ đầu nguồn về đến sân bóng thôn Hà chiều dài 3000 m, Phần còn lại từ sân bóng thôn Hà về công góc thôn Mia HTX sẽ đảm nhiệm.

#### **4. Thôn Hà:**

- Ý kiến đề nghị HTXNN có biện pháp xử lý dứt điểm rác thải trôi trên kênh D2, rác thải tồn đọng tại khu cổng trường Tiểu học An Hà nằm trên địa bàn thôn Hà, được người dẫn nước tổ thủy nông vớt lên bờ kênh, gây ô nhiễm và mất vệ sinh môi trường và mỹ quan cổng trường học. Nhân dân đã có ý kiến nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

**Trả lời:** Tiếp thu ý kiến thôn Hà, HTX đã phối hợp với tổ vệ sinh môi trường thu gom rác ở các điểm vớt dưới kênh nên đưa về khu xử lý để không mất vệ sinh chung.

- Ý kiến Công an chính quy về xã làm việc mà hiệu quả công tác ANTT quá yếu, không bằng công an xã trước đây. Trộm cắp còn xảy ra nhiều, thiếu sâu sát cơ sở, có trường hợp người sống ở nơi khác về thăm quê và bị chết ở Trạm Y tế xã mà Công an xã sơ trách nhiệm, không dám xác nhận.

**Trả lời:** Tiếp thu ý kiến trên, Công an xã thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo ANTT trong thời gian tới. Song ý kiến nhận xét, đánh giá và so sánh tình hình ANTT giữa 02 giai đoạn, 02 lực lượng khác nhau là không phù hợp; việc so sánh phải căn cứ vào báo cáo, số liệu, dẫn chứng cụ thể theo từng năm để đánh giá mới đảm bảo tính khách quan. Tuy nhiên trên địa bàn hiện nay vẫn còn xảy ra một số vụ trộm cắp vặt và tình hình ANTT còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, Công an xã đã tham mưu cho Chủ tịch UBND xã chỉ đạo tăng cường đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, chỉ đạo các Tổ tuần tra nhân dân, Đội Dân phòng, Tổ tự quản của Hội CCB các thôn tăng cường tuần tra kiểm soát, tuy nhiên các tổ ở một số thôn chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình; chưa tích cực tổ chức, tham gia, phối hợp tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT.

Để làm tốt hơn trong thời gian tới, Công an xã tiếp tục đề ra số giải pháp và kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới như sau: Tiếp tục phối hợp với Đài truyền thanh và các thôn tăng cường công tác tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của các



loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản để nâng cao cảnh giác cho quần chúng nhân dân; hướng dẫn nhân dân có các biện pháp bảo vệ tài sản của gia đình. Phối hợp với Đội Dân phòng các thôn, thành viên Tổ tự quản của Hội CCB thường xuyên tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm trên địa bàn. Đề nghị các đồng chí Đội trưởng Đội dân phòng, Mô hình Tổ tự quản của Hội CCB chủ động tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trong thôn mình phụ trách. Quản lý, giám sát chặt chẽ số đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy trên địa bàn và các đối tượng nơi khác đến để phòng ngừa các DT trộm cắp tài sản.

Đề nghị cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

- Ý kiến việc người ở nơi khác đến chết trên địa bàn xã Công an xã không dám xác nhận vì sợ trách nhiệm. Đây là ý kiến hoàn toàn không chính xác và chỉ là ý kiến chủ quan của 01 công dân; không đại diện cho tất cả cử tri trong thôn, trong xã.

**Trả lời:** Theo quy định của pháp luật, Công an cấp xã không có thẩm quyền xác nhận, tuyên bố 01 người đã chết mà phải căn cứ vào Quyết định của Tòa án hoặc khai tử của cơ quan Tư pháp. Đối với trường hợp Công dân chết tại thôn Hà là công dân từ nơi khác đến, không có HKTT tại địa phương, không làm thủ tục khai báo lưu trú hoặc tạm trú với cơ quan Công an theo quy định của pháp luật, đến khi công dân chết người nhà không làm thủ tục khai tử để tổ chức tang lễ và hỏa táng theo quy định mà lại đề nghị Công an xã xác nhận công dân đã chết. Trường hợp này Công an xã không có đủ căn cứ, thẩm quyền xác nhận nên đã hướng dẫn Công dân đến UBND xã, cơ quan Tư pháp xã để được giải quyết chứ không phải công an xã sợ không dám xác nhận. Cụ thể: *Theo Điều 32 Luật Hộ tịch năm 2014: UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử. Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì UBND cấp xã nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký khai tử theo quy định.* Vậy Công an xã trả lời để cử tri được biết, đề nghị các ông bà đại biểu HĐND xã đại diện cho cử tri trong thôn tìm hiểu, hướng dẫn cho người dân. Những ý kiến không đúng như vậy gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín của lực lượng CAND nói chung và Công an xã An Hà nói riêng.

**5. Thôn Mia, thôn Hà và Pha Mác:** Đề nghị UBND xã chỉ đạo thôn Trung sớm chuyên điếm tập kết rác thải cạnh đường Ngã Năm (thôn Kép) và điếm rác thải trên bờ kênh D2 khu vực thôn Hà ra địa điểm khác. Thường xuyên có rác thải rơi xuống lòng kênh D2, chảy về thôn Mia. Hiện nay các điếm này quá ô nhiễm môi trường và nhân dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa thực hiện.

**Trả lời:** Tiếp thu ý kiến cử tri. UBND xã đã chỉ đạo thôn Trung tìm điếm tập kết rác thải sinh hoạt ra vị trí khác trong tháng 5/2023, Tuy nhiên đến nay thôn

Trung vẫn chưa tìm được điểm tập kết rác mới, đến nay thôn Trung đã chuyển đến vị trí mới tại bờ hồ gần nhà văn hóa thôn Trung.

### **6. Thôn Đồi Giang:**

- Ý kiến đề nghị HTX có ý kiến với Công ty Bắc Sông Thương xây cao thêm 02 bên bờ mương tiêu thoát nước (Đoạn bờ mương khoảng 30m từ sát cống qua hồ Bãi Tông trở xuống phía Nghè Hin), hiện nay khi có nước về là tràn rất nhiều qua 02 bờ mương, mà khu vực cuối mương lại không có nước để nhân dân sản xuất nông nghiệp.

**Trả lời:** Tiếp thu ý kiến này HTXNN đã có ý kiến với Công ty Bắc Sông Thương về nội dung trên nhưng đến nay chưa được thực hiện.

- Ý kiến đề nghị HTXNN chỉ đạo tổ thu gom rác thải khi thực hiện cần dọn sạch rác thải, không để sót lại tại các điểm tập kết, gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dân.

**Trả lời:** Tiếp thu ý kiến thôn Đồi Giang HTXNN đã chỉ đạo tổ vệ sinh môi trường quan tâm làm tốt hơn không để gây ô nhiễm môi trường.

### **7. Thôn Hôn Vàng:**

- Ý kiến đề nghị Công an xã đặc biệt quan tâm đến các trường hợp công dân từ nơi khác đến cư trú trên địa bàn xã, có thể ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn xã.

**Trả lời:** Công an xã đã tiếp thu và quản lý chặt chẽ hơn trong thời gian tới đối với những trường hợp từ nơi khác đến. Song yêu cầu Công an viên các thôn nắm chắc tình hình, báo cáo kịp thời khi có người từ nơi khác đến địa bàn để vừa đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định của Luật cư trú vừa góp phần phòng chống tội phạm. Tăng cường kiểm tra công tác đăng ký, quản lý cư trú để kịp thời phát hiện các trường hợp từ nơi khác đến mà không khai báo lưu trú, không làm thủ tục đăng ký tạm trú theo quy định.

- Ý kiến đề nghị Công an xã phối hợp với Đài Truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, thông báo tuyên truyền rõ số vụ việc, số người vi phạm, đã giải quyết, kết quả giải quyết các vụ việc để nhân dân biết, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, cùng phối hợp đảm bảo ANTT, phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn xã, thôn.

**Trả lời:** Thời gian qua Công an xã đã tích cực phối hợp với Đài truyền thanh và các thôn thông báo, tuyên truyền về tình hình ANTT, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nâng cao cảnh giác cho nhân dân. Hàng tuần, hàng tháng Công an xã đều viết bài tuyên truyền hoặc sao gửi nội dung tuyên truyền của Công an huyện để phát sóng trên loa truyền thanh của xã. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Công an xã đã thông báo các trường hợp vi phạm, kết quả xử lý các vụ việc trên hệ thống loa của xã để cử tri trong toàn xã biết, góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật chung.

### **8. Phố Bằng Nguồn:**

- Ý kiến đề nghị HTX nạo vét tuyến mương tiêu (Đoạn từ thôn Ẽm đến khu cống Bắc Loa xuống đồng Kép), tuyến mương này từ năm 2018 đến nay chưa được nạo vét.

**Trả lời:** Đây là tuyến mương tiêu nội đồng của các thôn nếu thuộc phạm vi của thôn nào thì thôn đó dùng nguồn kinh phí thu đầu sào của thôn đó để tổ chức nạo vét.

- Ý kiến đề nghị tiếp tục lắp thêm một số cánh cửa cống trên hệ thống kênh D2 để điều tiết nước tốt hơn, không để việc khi có nước về chảy xuống khu cống Bắc Loa Phố Bằng Nguồn gây ngập úng cây trồng của nhân dân.

**Trả lời:** Tiếp thu ý kiến này HTXNN đã có ý kiến với Công ty Bắc Sông Thương và đã khảo sát để nghiên cứu.

- Ý kiến đề nghị UBND xã nâng cấp Đài Truyền thanh xã và hệ thống đường dây truyền thanh để đảm bảo tốt việc tuyên truyền các thông tin, chế độ, chính sách, các cơ chế tới nhân dân.

**Trả lời:** Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện V/v lắp đặt đài truyền thanh thông minh trên địa bàn toàn huyện, huyện hỗ trợ kinh phí 50%. Đến nay đã lắp đặt xong 16 cum loa trên toàn xã và đang cho phát thử để nghiệm thu và sử dụng ổn định.

## **IV. LĨNH VỰC KHÁC**

**Phố Bằng Nguồn:** Đề nghị Thường trực UBND xã phân công đại biểu thường trực, lãnh đạo đến dự họp với nhân dân, đã 02 kỳ họp thôn không có đại biểu đến dự trả lời ý kiến và các đề xuất của nhân dân.

**Trả lời:** Sau khi thống nhất giữa TTHĐND - UBND - UBMTTQ Việc thực hiện Tiếp xúc cử trigấn với họp thôn theo Pháp lệnh DC ở cơ sở để tạo điều kiện cho thôn không phải tổ chức họp nhiều lần, tại hội nghị có ý kiến của nhân dân đề nghị, kiến nghị với UBND xã, các cơ quan chuyên môn cấp trên, Đại biểu HĐND xã ở khu vực đó phải có trách nhiệm tiếp thu và tổng hợp và báo cáo về thường trực HĐND xã, ý kiến liên quan đến thôn thì trưởng thôn có trách nhiệm tiếp thu và trả lời. Trong kế hoạch họp thôn theo Pháp lệnh dân chủ, UBND xã có phân công Đc Hoan, Ủy viên BTV Đảng ủy phụ trách Phố Bằng Nguồn về dự, còn thôn tổ chức họp ngày nào phải báo cáo trước và mời dự thì đc phụ trách thôn mới biết để về dự.

## **V. KIẾN NGHỊ CẤP TRÊN VÀ NGÀNH CHỨC NĂNG**

### **1. Thôn Mia:**

- Đề nghị Công ty Bắc Sông Thương kiểm tra, khảo sát và đầu tư kinh phí xây 01 trạm bơm nước tại khu Cống Góc (thôn Mia) để nhân dân bơm nước sản xuất. Nhân dân có ruộng ở khu vực này đều phải cấy sau, cấy muộn, ảnh hưởng tới sản xuất.

- Đề nghị Công ty Bắc Sông Thương kiểm tra hiện trạng bờ kênh D2 khu Cống Ngốc, hiện nay gia đình ông Lương Văn Thuận thầu đất khu vực này đã san lấp mặt bờ kênh D2 và trồng cây bạch đàn sát mép bờ kênh, có thể đổ và làm hỏng bờ kênh D2.

## **2. Thôn Ęm:**

Từ năm 2019, khi thu hồi đất xây dựng khu dân cư khu cây xăng xã Nghĩa Hòa, Trung tâm PTQĐ đã lập hồ sơ và phương án trả tiền bồi thường việc di chuyển các ngôi mộ nằm trong khu đất bị thu hồi (tổng số có 26 ngôi mộ đã di chuyển vào trong Nghĩa trang Non Mưa của thôn). Số tiền bồi thường hỗ trợ theo quy định cho Ban Quản lý Nghĩa trang thôn - mỗi ngôi mộ là 02 triệu đồng, tổng số 26 ngôi mộ là 52 triệu đồng (đã có biên bản nghiệm thu). Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được số tiền trên. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo đơn vị chức năng có trách nhiệm sớm chi trả số tiền trên cho Ban quản lý Nghĩa trang của thôn theo quy định./.

## **3. Phố Bằng Nguồn:**

- Ngành Điện lực Lạng Giang tự do thay đổi đồng hồ kiểm soát điện của một số hộ gia đình ở Phố Bằng Nguồn mà không thông báo người dân ra nhận đồng hồ điện mới lắp. Đề nghị cấp trên cần kiểm tra và có biện pháp xử lý để nhân dân được sử dụng điện đảm bảo.

- Đoạn đường Tỉnh lộ 292 qua khu vực Phố Bằng Nguồn, xã An Hà dài hơn 400m đến nay đã cứng hoá, nâng cấp nhưng không đảm bảo chiều rộng mặt đường 12m (Cơ quan Nhà nước làm GCNQSDĐ, đo đạc lại diện tích đất cho nhân dân khu vực này không chính xác, do vậy đơn vị thi công không đền bù kinh phí cho nhân dân. Báo chí, Đài Truyền hình tỉnh đưa thông tin nội dung không đúng về việc nhân dân gây khó khăn, đòi tiền đền bù với mức giá cao. Trong khi đó cơ quan Nhà nước, đơn vị thi công chưa tổ chức họp, bàn với nhân dân). Đề nghị HĐND, UBND tỉnh giải quyết cứng hoá đoạn đường trên cho đảm bảo phù hợp với quy hoạch, thiết kế và đảm bảo việc giao thông của nhân dân.

***Các ý kiến này đã được Thường trực HĐND xã chuyển đến Thường trực HĐND huyện theo quy định./.***

### **Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND huyện (B/c);
- Thường trực Đảng uỷ (B/c);
- Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã;
- Các đại biểu HĐND xã và các ông, bà Trưởng thôn;
- Lưu: VP UBND xã.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Khanh**